

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๕๕๓



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมการรักการอ่านของนักเรียนและประชาชนในชุมชนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๒๗๘๖ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๕๒๐๑ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน และรายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมการรักการอ่านให้นักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาพัฒนาการให้บริการห้องสมุด ให้ประชาชนในชุมชนมาใช้ห้องสมุดมากขึ้น จึงขอความร่วมมือให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรโอนเข้าบัญชีเงินฝากของสถานศึกษาโดยเร็ว และอาจพิจารณานำเงินรายได้สมทบเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

๒. กำชับสถานศึกษาให้ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการอุดหนุนเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการโดยเร็ว ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรให้สถานศึกษาในอัตราแห่งละ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านหรือจัดหาสื่อหรือหนังสือ และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ

๓. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ที่ได้จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในอัตราแห่งละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำกับติดตามให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ดำเนินการจัดซื้อหนังสือ จัดซื้ออุปกรณ์ในการซ่อมหนังสือ หรืออุปกรณ์ในการจัดทำบัตรรายการ เพื่อให้ห้องสมุดมีหนังสือที่มีคุณค่าทางวิชาการ หรือหนังสือที่มีคุณภาพในการส่งเสริม การรักการอ่าน สำหรับนักเรียน หรือหนังสืออื่น ๆ ที่เหมาะสมก่อนเป็นอันดับแรก

/๓.๒ กรณีมีเงิน..

๓.๒ กรณีมีเงินเหลือจ่ายให้พิจารณาใช้เงินเหลือจ่ายดำเนินการใดภายใต้วัตถุประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณ สำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาวัสดุหรือครุภัณฑ์ สำนักงานและอาคารสถานที่ห้องสมุด สถานศึกษาสามารถขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด หากมีงบประมาณไม่เพียงพอ อาจขออนุมัติจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดให้สถานศึกษาใช้จ่ายจากเงินรายได้หรือรายได้สะสมของสถานศึกษา โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑

๔. พิจารณาเปิดห้องสมุดของสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนในชุมชน โดยเปิดให้บริการตามเวลาเปิดทำการของห้องสมุดสถานศึกษา เพื่อให้การใช้จ่ายเงินในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และได้ผลคุ้มค่า

๕. กำหนดประเด็นนิเทศ ติดตาม และให้คำแนะนำการดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินงานห้องสมุดชุมชนภายในสถานศึกษาเป็นประจำอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง โดยสามารถดำเนินการพร้อมกับการนิเทศ ติดตาม และให้คำแนะนำการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๓ ต่อ ๒๑๑

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๒-๓ ต่อ ๒๑๘

ผู้ประสานงาน : นางสาววันทนี นาสัมภ โทร. ๐๙-๓๔๓๒-๑๓๑๘